



Insurance Update

โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันวินาศภัย ภายใต้ชื่อ “โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการต่อยอดและกระตุ้นให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รับรู้และเห็นความสำคัญของการประกันภัยอย่างกว้างขวาง อันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ ซึ่งในรอบแรกคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนจำนวน 9 แห่ง โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนจำนวน 50,000 บาท จากสำนักงาน คปภ. เพื่อนำไปใช้จัดโครงการ และจัดกิจกรรมตามที่โรงเรียนได้นำเสนอมา ในการนี้คณะกรรมการฯ จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประเมินผลเชิงประจักษ์ของโครงการ และคัดเลือกให้เหลือเพียง 4 แห่ง เพื่อเข้าสู่รอบตัดสินต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวปรีญาพรรณ ศรีชาย โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1103

โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย (Model School for General Insurance)

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

รอบคัดเลือก

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย จำนวน 9 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินทุนเพื่อใช้ในการจัดโครงการ จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากสำนักงาน คปภ. โดยดำเนินการตามกิจกรรมที่โรงเรียนได้เสนอมา มีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้

1. โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม	จังหวัดยโสธร
2. โรงเรียนอนุราชฉวาง	จังหวัดอำนาจเจริญ
3. โรงเรียนพุทธนิรารพินา	จังหวัดพิจิตร
4. โรงเรียนอัมรินทร์เกษม	จังหวัดพิจิตร
5. โรงเรียนอริสมันต์ราชวิทยาลัย	จังหวัดกำแพงเพชร
6. โรงเรียนวังสระปทุมวิทยาลัย	จังหวัดขอนแก่น
7. โรงเรียนสตรีศรีวิบูลย์วิทยาลัย	จังหวัดพิจิตร
8. โรงเรียนหนองจอกพิทยาคม	จังหวัดนครสวรรค์
9. โรงเรียนพระมารดาอัสสัมชัญ	จังหวัดพิจิตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1103 และ 1105
นางสาวปรีญาพรรณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

การจัดทำฐานข้อมูลราคากลางรถยนต์ขนาดเล็กและรถยนต์ขนาดใหญ่

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับราคาการรถยนต์ป้ายแดงประจำเดือนกันยายน 2563 ในโปรแกรมราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK) เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางให้กับบริษัทสมาชิกได้สืบค้น โดยมีข้อมูล ประกอบด้วย รถยนต์ขนาดเล็ก และรถยนต์ขนาดใหญ่ ดังนี้

1. รถยนต์ขนาดเล็กที่เปิดตัวใหม่จำนวน 3 ยี่ห้อ 3 รุ่น 6 รุ่นย่อย มีข้อมูลสะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2548 -2563 จำนวนทั้งสิ้น 55 ยี่ห้อ 635 รุ่น และ 4,768 รุ่นย่อย

2. รถยนต์ขนาดใหญ่ มีข้อมูลสะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2548 -2563 จำนวนทั้งสิ้น 19 ยี่ห้อ 427 รุ่น

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอเชิญบริษัทประกันภัยเข้าใช้งานโปรแกรมราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK) >>Click ที่นี่<< สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายวิทยามหาพรหม หรือนายธณกร ธนวัตพลชัย โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1211 หรือ 1209

TGIA BOOK
รถยนต์ขนาดเล็กที่เปิดตัวใหม่ เดือนกันยายน 2563

ISUZU D-MAX จำนวน 4 รุ่นย่อย	MASERATI MC 20 จำนวน 1 รุ่นย่อย	GHOST จำนวน 1 รุ่นย่อย
---	--	----------------------------------

ท่านสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK) ได้ที่

- <https://www.tgia.org>
- หรือ
- <http://app.tgia.org/wage/>

รถยนต์ขนาดเล็ก 3 ยี่ห้อ 3 รุ่น 6 รุ่นย่อย
รถยนต์ขนาดใหญ่ ไม่มีรถยนต์ที่เปิดตัวใหม่

ข้อมูลสะสม 2548 - 2563 55 ยี่ห้อ | 635 รุ่น | 4,768 รุ่นย่อย
ข้อมูลสะสม 2548 - 2563 19 ยี่ห้อ | 427 รุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวิทยามหาพรหม หรือ นายธณกร ธนวัตพลชัย 0 2108 8399 ต่อ 1211 หรือ 1209

การอบรม “หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย”

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้ออกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหรือควบคุมการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าจะต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและการอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทสมาชิกสามารถปฏิบัติตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด สมาคมฯ จึงได้กำหนดจัดการอบรม “หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย” ขึ้นในรูปแบบการอบรมแบบ Classroom บรรยายโดยวิทยากรที่ผ่านการรับรองจากสำนักงาน ป.ป.ง. จำนวน 3 ครั้ง และการอบรมแบบ Classroom บรรยายผ่านสื่อวิดีโอ โดยมีวิทยากรที่ผ่านการรับรองจากสำนักงาน ป.ป.ง. กำกับดูแล ซึ่งผู้ผ่านการอบรมที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่สำนักงาน ป.ป.ง. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายทศพล ศรีสังข์ นางสาวรวิภา กานต์ บัวคำค่า หรือนางสาวณมล ดอกพิกุล โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1104, 1106, 1101

Insurance Update

การสัมมนา 5 ภาค เรื่อง คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้ร่วมกับสำนักงาน คปภ. กำหนดจัดการสัมมนา 5 ภาค เรื่อง คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอธิบายแนวทางการปฏิบัติให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ชัดเจน ครบถ้วน เพื่อลดข้อโต้แย้งอันอาจเกิดจากการพิพาทค่าสินไหมทดแทน ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลกับภาคธุรกิจประกันวินาศภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อลดข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทประกันภัย และปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัย โดยกำหนดจัดสัมมนา ดังนี้

ครั้งที่ 1 ภาคกลาง วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม เอส รัชดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมคลาสสิค คาโมโอะ ระยอง จังหวัดระยอง

ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมยู นิมมาน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมสุโขทัยแกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 5 ภาคใต้ วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์พอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสริน ตั้งสิริมรดก โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1204

คู่มือปฏิบัติ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วย (คณะทำงานร่วม 3 สมาคมฯ)

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32 (3) พ.ศ. 2561 โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำ (ร่าง) คู่มือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว โดยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล และระบบสารสนเทศ (IT) ของค่ารักษาพยาบาล พร้อมทั้งจะมีการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คู่มือปฏิบัติ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล 2561 (SIMB2) รวม 3 สมาคมฯ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยกำหนดให้คู่มือปฏิบัติ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวนันท์ธิดา สิรินันท์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1206

Event & Activity

วัน/เดือน/ปี	คณะกรรมการ/ชมรม	หัวข้อ	สถานที่/เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563	สำนักงานบริหารสมาคมฯ	CEO Focus Group: TGIA CEO Breakfast Talk 2020 on “Digital Disruption in an Exponential World”	ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563	ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์	พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ปี 2563”	ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563	สำนักงานบริหารสมาคมฯ	โครงการอบรมความรู้เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย และ เว็บแอปพลิเคชันโครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 (ครั้งที่ 6)	โรงแรมบุรีศรีภู บูติกไฮเต็ล จังหวัดสงขลา
	คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ	การอบรม “หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย” (ครั้งที่ 1)	ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563	คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์	การสัมมนา 5 ภาค เรื่อง คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) (ครั้งที่ 1)	โรงแรม เอส รัชดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563	คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ	การอบรม “หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย” (ครั้งที่ 2)	ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563	คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์	การสัมมนา 5 ภาค เรื่อง คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) (ครั้งที่ 2)	โรงแรมคลาสสิค คาโมโอะ ระยอง จังหวัดระยอง